

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ ĐỨC PHỐ**

Số: /UBND

V/v triển khai đánh giá và  
công nhận xã, phường  
phù hợp với trẻ em

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đức Phố, ngày tháng 10 năm 2024*

Kính gửi:

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;
- UBND các xã, phường.

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Quyết định số 06);

Để đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2024 đảm bảo thời gian theo quy định, UBND thị xã yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các xã, phường thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

**1. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội**

Hướng dẫn UBND các xã, phường thành lập, kiện toàn Hội đồng đánh giá và tổ chức, lập hồ sơ đánh giá các xã, phường phù hợp với trẻ em.

Tham mưu Chủ tịch UBND thành lập, kiện toàn Hội đồng xét duyệt; tổ chức xét duyệt và trình Chủ tịch UBND thị xã công nhận xã phù hợp với trẻ theo quy định.

Trước ngày 30/11/2024, tham mưu UBND thị xã tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 06 cho UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

**2. UBND các xã, phường**

Rà soát thành lập, kiện toàn Hội đồng đánh giá tình hình thực hiện 13 tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; thẩm định các tiêu chí, lập hồ sơ (theo mẫu hướng dẫn tại Quyết định 06/QĐ-TTg) báo cáo UBND thị xã (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) **trước ngày 15/11/2024** để xét công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em. Định kỳ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. (Có tài liệu hướng dẫn đính kèm)

Bổ trí nguồn lực thực hiện quyền trẻ em như nguồn nhân lực, kinh phí từ ngân sách nhà nước và vận động xã hội chăm lo cho trẻ em tại địa phương. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em theo đúng quy định pháp luật. Triển khai có hiệu quả giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, kịp thời

phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; kiên quyết xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân bao che, không tố cáo, không xử lý hoặc xử lý không nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ em nghiện ma túy. Thăm, tặng quà, trao học bổng, đỡ đầu, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho phụ huynh, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người dân và bản thân trẻ em để phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện và có các biện pháp khắc phục kịp thời những nơi nguy hiểm thường xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông cho trẻ em.

Can thiệp, kết nối các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em đặc biệt, chỉ đạo thực hiện tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng trẻ em dưới 01 tuổi; có các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi và trẻ em được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 01 lần trong năm. Thực hiện công tác huy động trẻ em đến trường, lớp mầm non; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ trên địa bàn cấp xã.

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao dành cho trẻ em. Đánh giá mức độ hài lòng của trẻ em và người dân về việc thực hiện quyền trẻ em./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- PCT UBND (V/X) thị xã;
- VP HĐND và UBND thị xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Võ Thanh Hùng**